

**ỦY BAN NHÂN DÂN  
XÃ CẨM LẠC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 105/UBND  
Về việc báo cáo kết quả kiểm tra,  
xác minh đơn thư của công dân

Cẩm Lạc, ngày 29 tháng 5 năm 2022

Kính gửi: - UBND huyện Cẩm Xuyên

Thực hiện công văn số 1199/UBND-TCD ngày 11/5/2022 của UBND huyện Cẩm Xuyên về việc giao giải quyết đơn thư của công dân.

Sau khi xem xét các nội dung phản ánh trong đơn của công dân, UBND xã đã cử tổ công tác tiến hành kiểm tra, xác minh thực tế và xin báo cáo với UBND huyện một số nội dung như sau:

- Việc công dân phản ánh các trường hợp: Ông Nguyễn Viết Lâm, Hà Huy Luận, Nguyễn Văn Phú đã tiến hành xây dựng công trình nhà ở và công trình chăn nuôi trong hành lang cao tốc để đền bù, UBND xã nhận thấy việc phản ánh này là không đúng thực tế. Vì ông Lâm, ông Luận xây dựng chuồng trại chăn nuôi vào giai đoạn từ năm 2016 -2017 và đã sử dụng ổn định. Trường hợp Ông Nguyễn Văn Phú xây dựng nhà ở cho con cũng giai đoạn này và đã sử dụng ổn định. Ông Hà Huy Nhân xây dựng công trình chăn nuôi vào đầu năm 2021. Giai đoạn này các hộ gia đình xây dựng các công trình trên đất thì chưa công bố hướng tuyến và chủ trương liên quan đến việc thu hồi đất, thực hiện dự án cao tốc nên việc đơn thư phản ánh các hộ gia đình trên xây dựng để nhằm mục đích đền bù cao tốc là không đúng thực tế.

- Ông Nguyễn Trọng Đâu vào ngày 12/3/2022 đã tiến hành xây công trình chăn nuôi với kích thước 9x17m.

- Bà Nguyễn Thị Hệ vào ngày 13/3/2022 đã tiến hành xây dựng coi nói mở rộng phần phía sau nhà ở với kích thước 8x8m.

Hai hộ gia đình trên, UBND xã đã tiến hành kiểm tra lập biên bản và yêu cầu hộ gia đình chấm dứt việc xây dựng, tuy nhiên hộ gia đình vẫn không chấp hành và tiếp tục xây dựng.

Tại thời điểm đó, UBND xã chủ yếu tập trung tuyên truyền, vận động người dân chấp hành việc chấm dứt xây dựng còn việc áp dụng các quy định của pháp luật để tiến hành xử lý, cưỡng chế xây dựng là chưa đủ căn cứ pháp lý để tiến hành.

Vậy UBND xã Cẩm Lạc báo cáo UBND huyện một số nội dung liên quan đến đơn thư của công dân để UBND huyện được biết.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP, ĐC

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Văn Dũng**